

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

JUTHA – ไหวก็เล่น ไม่ไหวก็เลิก

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจั่วห้ว...

ดูบรรยากาศตอนนี้ คงไม่ต้องกล่าวอะไรกันมากมายแล้วกระมัง หุ่นตัวไหนที่ยังได้รับความนิยม ก็ยังคงเล่นแรงๆ ได้ต่อเนื่อง แบบว่าจะออกอาการ ซึ่หลังเสีย ให้เห็นอีกแล้ว ที่เอ่ยถึงนี้ คงจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้ นอกจาก FSMART กับ FORTH นั่นเอง... นอกจากจะขึ้นแรงต่อเนื่องแล้ว ก็ยังอยู่ในระดับต้นๆ ของการซื้อขายเสียด้วย ไม่เกรงใจตลาด ไม่สนใจหุ้นตัวอื่นๆ ว่าจะลงอย่างไร จะทำตัวเป็นป้าสายตา ยั่วหน้าลายหนักงั่งกำไร นักเล่นสั้น มาอย่างต่อเนื่อง... เรียกว่า ใครหว่านๆ กลัลง ถ้ามีอยู่แล้ว ก็จะไปจนเกิดอาการเสียดายไปตามๆ กัน ... นี่แค่กล่าวถึงแค่ 2 ตัว ที่ได้รับความนิยมและกล่าวถึงกัน อย่างหนาหูในเวลานี้ แต่ก็ยังมีตัวอื่นๆ ที่เป็นหุ้นงั่งกำไร หุ้นเล็กๆ หุ้นซิ่ง อีกมากมายหลายตัวอยู่นะ เอาเป็นว่า เลือกตัวและจับจังหวะกันดีๆ ก็แล้วกันนะครับ... ซึ่งตลาดแบบนี้ ด้วยหุ้นที่วิ่งขึ้นกันในตอนนี้อาจจะไม่ถนัดสำหรับคนที่มองหุ้นพื้นฐาน หรือหุ้นใหญ่ๆ เนื่องจากหุ้นเหล่านี้ กำลังจะลง หรือกำลังปรับฐาน การจะเข้าซื้อ ก็อาจจะไม่สามารถจะงั่งกำไรระยะสั้นได้ แต่จริงๆ แล้ว หุ้นเหล่านี้ ก็จะเป็นหุ้นที่ซื้อเก็บและมองเป็นการลงทุนระยะยาวๆ มากกว่า... การอ่อนตัวลง จึงอาจจะเป็นการดึงดูดใจให้ซื้อเก็บเสียมากกว่านะ แต่ก็อีกนั่นแหละครับ แนวโน้มของตลาด บรรยากาศการอ่อนตัวลงของตลาด ก็ทำให้หวาดเสียวได้อยู่ นะ อาจจะเกรงว่า การอ่อนตัวลง เห็นว่าราคาถูกแล้ว อาจจะมีถูกกว่าที่คาดไว้ก็ได้เหมือนกันนะ ระวังดีๆ ด้วยการต่ำกว่า 1660 อีกที ของที่ว่างถูกแล้ว อาจจะมีราคาที่ถูกกว่ามากๆ อีกก็ได้

ดูตามเกม...

บรรยากาศของหุ้นงั่งกำไรตัวเล็กๆ ยังดูพอไปได้ ตัวไหนที่เคยซบเซามาแล้ว และพักตัวไปสักกระยะแล้ว ก็อาจจะกลับมาระแซงขึ้นอีกก็ได้... อย่าง JUTHA ก็น่าจับจังหวะกันไว้ดีๆ นะ

แนวรับ : ... 1.30-1.25 ยังน่ารับ ยืน 1.40 ก็ยังน่าตาม

เป้าหมาย : ... 1.90-2.00 เป็นแนวต้านของรอบงั่งกำไร

Price Chart...(JUTHA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น JUTHA... ภาพนี้ จะลองลากเส้นที่เป็น Trend Line ก็ได้ นะครับ ถ้าชนแนวต้านบน ก็อาจจะขายเพื่อเล่นรอบไปก่อน แต่ถ้าวางเป้าหมายตาม MA ก็จะได้ระดับ 2+/- ซึ่งก็ใกล้เคียงกับ แนวต้านของ Trend Line ที่เป็น Trend Channel แต่ถ้าจะถามว่า จะไปได้แรงกว่านั้นหรือไม่ อันนี้ ก็ต้องว่ากันอีกทีนะครับ เพราะด้วยที่เป็นหุ้นเล็ก และเหมือนจะมีผู้เล่นรายใหญ่เข้ามาอยู่ในหุ้นตัวนี้ การถึงแนวต้าน แล้วยังมีแรงซื้อหรือแรงขายไม่ออกมามากนัก การแกว่งๆ ที่แนวต้าน ก็อาจจะแค่พักตัวเพื่อจะไปต่อ... ซึ่งก็จะเพื่อขาย หรือจะอะไรก็ตามแต่ ราคาก็ยังน่าไปได้ เพียงแต่เราจะต้องดูจังหวะซื้อขายไประหว่างทาง (ถ้ามี story โผล่ ก็ยิ่งดีนะ)